

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO**

*Về việc giải trình phản ánh tình hình ùn tắc giao thông trước cổng trường của Hue-S*

**Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế.**

Nhận được thông tin phản ánh của người dân qua hệ thống cổng HUE-S về việc phụ huynh tập trung trước cổng trường và để xe ở lòng đường làm mất trật tự An toàn giao thông.

Trong quá trình chuẩn bị cho năm học mới và ngày tựu trường cho học sinh đầu năm học nhà trường đã thực hiện Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2021 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 và công văn 734/PGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế về việc Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị năm học mới. Qua đó nhà trường đã xây dựng kế hoạch tựu trường cho học sinh lớp 1 vào ngày 26/8/2021. Trong quá trình thực hiện nhà trường đã bám sát kế hoạch kê ra. Đặc biệt là đảm bảo công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo các cấp.

Tuy nhiên, một phần cũng do tâm lý của cha mẹ học sinh, đây là lần đầu tiên, con, em họ đến trường, bước vào lớp 1 nên phụ huynh có những lo lắng, quan tâm. Mặc dù đã được nhà trường nhắc nhở nhưng một số cha mẹ học sinh vẫn tụ tập trước cổng trường. Mặt khác, do nhà trường nằm trên tuyến đường gần khu vực chợ An Cựu và thời gian đón học sinh thì lượng người lưu thông nhiều nên có hiện tượng tụ tập và ảnh hưởng đến an toàn do ngày đầu tiên học sinh lớp 1 tựu trường không tránh khỏi nhiều phụ huynh lo lắng cho con em mình dẫn đến nhiều phụ huynh không thực hiện theo thông báo của nhà trường (*thời gian đưa đón học sinh*) đề ra, nên xảy ra việc tập trung trước cổng trường và lấn chiếm lòng lề đường.

Về việc phụ huynh để xe lấn chiếm lòng đường như hình ảnh phản ánh của người dân. Vị trí nhà trường nằm trên tuyến đường gần chợ nên lưu lượng tham gia giao thông rất đông thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông trước cổng trường. Trong suốt thời gian tập trung học sinh lớp 1 nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh thực hiện giãn cách và xếp hàng đón con trên nhiều hình thức (*phân giáo viên trực tiếp hướng dẫn và nhắc nhở bằng loa phát thanh*). Tuy UBND phường đã bố trí khu vực để xe cho phụ huynh và nhà trường cũng đã dọn dẹp vệ sinh, tạo không gian để xe gọn gàng, trật tự khi phụ huynh đến đón con em của mình. Nhưng hiện nay một số xe ô tô, xe tải của người dân đã tự ý đậu đỗ ở vị trí để xe của phụ huynh nên phụ huynh phải để xe xuống lòng đường làm ách tắc giao thông.

Để khắc phục những việc trên, thời gian tới nếu có tập trung học sinh và thực hiện các hoạt động nhà trường sẽ phối hợp với công an và UBND phường để hỗ trợ an ninh trật tự trước cổng trường. Về phía nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng Đoàn thanh niên và giáo viên trực tiếp nhắc nhở hướng dẫn phụ huynh thực hiện giãn cách và xếp hàng đón con tốt hơn.

Trên đây là báo cáo về việc phản ánh của người dân qua hệ thống cổng HUE-S tình hình phụ huynh tập trung trước cổng trường và để xe ở lòng đường làm mất trật tự An toàn giao thông. Nay nhà trường giải trình để lãnh đạo phòng nắm rõ hơn về tình hình sự việc./.

An Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2021

**P. HIỆU TRƯỞNG**



*Nguyễn Văn Đức*  
**Nguyễn Văn Đức**